

Lạng Sơn, ngày 08 tháng 8 năm 2023

THƯ KÊU GỌI
Tiếp tục ủng hộ xây dựng Đền Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Kính gửi:

- Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh;
- Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Chi Lăng là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ hồn thiêng sông núi với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, Chi Lăng luôn gắn liền với sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc, nơi ghi dấu tầng tầng lịch sử, lớp lớp chiến công của cha ông ta¹. Với ý nghĩa và những giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, quân sự, năm 1962 Khu di tích Lịch sử Chi Lăng đã được xếp hạng di tích cấp Quốc gia, năm 2019 được công nhận là Di tích cấp Quốc gia đặc biệt.

Tỉnh Lạng Sơn luôn xác định công tác bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Chi Lăng, huyện Chi Lăng là nhiệm vụ quan trọng gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU, ngày 06/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Chi Lăng từ nay đến năm 2025, tiếp tục triển khai Đề án xây dựng và phát triển Khu di tích Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, trong đó dự án Đền Chi Lăng là hạng mục chính, cốt lõi trong tổng thể định hướng quy hoạch phát triển không gian Khu di tích Chi Lăng, cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm hoàn thiện, đưa công trình vào sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh và du khách thập phương.

Dự án Đền Chi Lăng đã được khởi công xây dựng và hoàn thành giai đoạn 1 với tổng kinh phí trên 31 tỷ đồng, đang thực hiện giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư dự kiến trên 37 tỷ đồng. Tuy nhiên do nguồn ngân sách của tỉnh và huyện Chi Lăng còn nhiều khó khăn, đến nay ngân sách tỉnh mới chỉ đảm bảo được công tác giải phóng mặt bằng với kinh phí trên 02 tỷ đồng, kinh phí cho các hạng mục khác sử dụng chủ yếu từ nguồn xã hội hóa.

¹ Từ trước Công nguyên với cuộc khởi nghĩa của người Ô Hư, Phu Nghiêm..., đến thời phong kiến với 02 lần chống quân Tống năm 981 và năm 1077; 02 lần kháng chiến chống quân Nguyên xâm lược năm 1285 và năm 1287; chống quân xâm lược Mãn Thanh năm 1788 - 1789; kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa Hoàng Đình Kinh những năm 1882-1888; tiếp đó là cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ với sự kiện nữ du kích Quang Lang bắn rơi máy bay địch... và nhiều chiến công khác, góp phần giữ vững độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, cách đây gần 600 năm, ngày 10/10/1427, quân và dân ta đã lập nên một chiến công vang dội, tiêu diệt đạo quân tiếp viện hơn 10 vạn quân Minh do Liễu Thăng chỉ huy, góp phần kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ, chống quân xâm lược Nhà Minh, giành lại trọn vẹn non sông, đất nước. Chiến thắng Chi Lăng đã đi vào lịch sử Việt Nam như một mốc son chói lọi, trở thành biểu tượng ý chí độc lập, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tinh thần quyết chiến quyết thắng và nghệ thuật quân sự tuyệt vời của dân tộc ta.

Để công trình Đền Chi Lăng sớm được khánh thành nhân dịp kỷ niệm 596 năm Chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427-10/10/2023), UBND tỉnh Lạng Sơn, Ban Vận động huy động nguồn lực xã hội xây dựng Đền Chi Lăng kêu gọi sự chung tay góp sức, ủng hộ, giúp đỡ về mọi mặt của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh; con em các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đang sinh sống, làm việc trong nước và nước ngoài; các nhà hảo tâm và du khách thập phương để hoàn thành công trình mang nhiều ý nghĩa lịch sử, văn hóa, để tiếp tục bảo tồn, giữ gìn, phát huy, trở thành niềm tự hào của Nhân dân các dân tộc Lạng Sơn nói riêng, của Việt Nam nói chung. Xây dựng Đền Chi Lăng là nơi tưởng nhớ, ghi công các anh hùng liệt sỹ và những người đã hy sinh trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hơn 4.000 năm qua, là địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học, lịch sử; tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch và nhu cầu chiêm bái, thăm viếng của đồng bào, du khách trong và ngoài nước.

Thời gian vận động ủng hộ: từ tháng 8 năm 2023.

Hình thức đóng góp, ủng hộ: đóng góp, ủng hộ một lần hoặc nhiều lần, ủng hộ bằng hiện vật, tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Mức vận động ủng hộ: trên tinh thần tự nguyện với mức đóng góp ủng hộ cao nhất.

Mọi sự giúp đỡ, ủng hộ xin chuyển về:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. Số tài khoản: **3761.0.1062792.91999**, tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chi Lăng: khu Thống Nhất II, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, số tài khoản: **3713.0.1079972.00000**, tại Kho bạc Nhà nước huyện Chi Lăng.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố. Các huyện, thành phố thu và chuyển trực tiếp về tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn hoặc tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chi Lăng.

Mọi thông tin phục vụ tham khảo, tìm hiểu và phát tâm ủng hộ xây dựng Đền Chi Lăng xin vui lòng liên hệ: Ông Vi Nông Trường - Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng, số điện thoại 0912.158.808.

Xin chân thành cảm ơn!

TRƯỞNG BAN

**Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hồ Tiến Thiệu**